

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า, ทิศทางเงินภูมิภาคชี้หน้าหลังการเมืองยังไม่คืบหน้า

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามเงินภูมิภาค ขณะที่ปัจจัยการเมืองยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก ทำให้เงินบาทกลับมาถูกชี้หน้าด้วยข้อมูลเศรษฐกิจจากต่างประเทศ และความเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชีย

*ดอลลาร์แตะจุดสูงสุดในรอบเกือบ 1 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยติดตัวกลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่ย่ำแย่ในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ตลาดฟื้นคืนความเชื่อมั่นต่อ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐ

*สหรัฐเปิดเผยวานนี้ว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต(PPI) เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 6 เดือน ในเดือนธ.ค. แต่ก็แทบไม่มีสัญญาณที่บ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านราคาในระยะยาว โดยดัชนี PPI เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย.56

*ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) สาขานิวยอร์ก เปิดเผยดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวมเพิ่มขึ้นเกินคาดสู่ระดับ 12.51 ในเดือนม.ค. ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ก่อนหน้านี้ว่า ดัชนีดังกล่าวจะอยู่ที่ระดับ 3.75

*ข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสในสัปดาห์นี้ ทำให้ตลาดมองว่ารายงานการจ้างงานที่ย่ำแย่ผิดคาดเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว เป็นเรื่องผิดปกติ และไม่ถือเป็นสัญญาณว่า เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงในช่วงปลายปีที่แล้ว

*นักลงทุนได้แรงหนุนที่จะเข้าซื้อดอลลาร์ หลังจากมีการคาดการณ์อีกครั้งว่า เฟดจะสามารถปรับลดโครงการซื้อพันธบัตร หรือมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) ในปีนี้ได้ต่อไป และทำให้ดัชนีดอลลาร์ติดกลับขึ้นมาที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้ว

*นายชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานเฟดสาขาชิคาโก กล่าวสนับสนุนการปรับลดโครงการซื้อพันธบัตรลงอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าอาจมีการปรับลดขนาดของโครงการนี้ลงมากขึ้น ถ้าเศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้น

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร
ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.829 บาท

*09.09 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.92/94 จาก 32.86/89 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.89/96 จาก 32.86/89 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 104.72/77 จาก 104.55 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3618/20 จาก 1.3603 เมื่อวาน

"การเมืองถ้ายังไม่มียะไรคืบหน้า ตลาดก็คงจะมาดูเรื่องของตัวเลขสหรัฐ
ไปก่อน วันนี้ regional ก็อ่อนค่า ของเราก็คงตามไป" ดีลเลอร์ กล่าว
เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าลง ในทิศทางเดียวกับสกุลเงินเอเชีย
หลังปัจจัยการเมืองในประเทศ ยังไม่มีอะไรคืบหน้า ทำให้เงินบาทถูกซื้หน้าด้วยสกุลเงิน
ภูมิภาค และปัจจัยจากต่างประเทศ โดยข้อมูลเศรษฐกิจในเชิงบวกของสหรัฐ ยังเป็น
ปัจจัยหนุนดอลลาร์
ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 33.00 ส่วนแนวต้านอยู่ที่
32.90

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้